

ตาชชะแมน หรือตาชชะแนน
 น้ำตกขนาดใหญ่แห่งภาคอีสาน และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีความสวยงามตระการตาที่สุดของประเทศ หน้าน้ำตกเป็นลานหินทรายกว้างกว่า ๑๐๐ เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีน้ำปาลมบูรณ์ที่สุดแห่งอีสานเหนือ



ที่ตั้ง : หน่วยพิทักษ์ป่าชะแนน บ้านภูเงิน ต.บ้านด้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ



น้ำตกตาดนกเขียน

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มี ๓ ชั้น จะสวยงามมากในฤดูฝน เพราะมีน้ำมาก การเดินทางเข้าถึงโดยรถยนต์ค่อนข้างสะดวก และเดินเท้าต่ออีกเพียงเล็กน้อยก็ถึงตัวน้ำตกชั้นแรก

ที่ตั้ง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว (น้ำตกตาดนกเขียน) ต.บ้านด้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ที่พัก : บ้านคนล่าฝันรีสอร์ท



บ้านคนล่าฝันรีสอร์ท&โฮมสเตย์
 โทร 0879487377
 0862277276

ที่ตั้ง : บ้านดอนเสียด ต.บ้านด้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ (ทางผ่านไปน้ำตกเจ็ดสี)



ที่ตั้ง : น้ำตกเจ็ดสี ตั้งอยู่บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านด้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกเจ็ดสี เป็นน้ำตกอีกแห่งที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนบึงกาฬนิยมมาเล่นน้ำกันมาก มีพื้นเล่นน้ำหลายจุดแบ่งเป็น ๓ ชั้นน้ำตก ในอาณาเขตที่กว้างใหญ่พอสมควรทีเดียว ลานด้านหน้าทางเข้าติดกับวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดถ้ำปูซา (วัดภูวัญน้ำตกเจ็ดสี) มีลานจอดรถ ห้องน้ำ และมีร้านอาหารด้วย

จากจุดนี้เดินเข้าไปถึงบริเวณที่เล่นน้ำตกอีกประมาณ ๘๐๐ ก็จะถึงน้ำตกชั้นแรก ส่วนน้ำตกชั้นที่ ๒ ห่างไปเพียง ๒๐๐เมตรเท่านั้น มีลักษณะเป็นลานหินน้ำตกเช่นเดียวกับชั้นแรก มีน้ำที่ท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันมากเช่นกัน ส่วนน้ำตกชั้นที่ ๓ เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด และเป็นที่มาของชื่อน้ำตกเจ็ดสีด้วย อยู่ห่างจากลานน้ำตกชั้นที่ ๒ ประมาณ ๒๐๐เมตร

วังรัตนพานคร ปู้อีลื้อ

ตำนานปู้อีลื้อนาราย

รายละเอียด : ตำนานปู้อีลื้อที่เชื่อมโยงกับเมืองมโหฬารนี้ เชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตนนคร มี พระอโณปสรราช เป็นผู้ครองนคร มนสิชา นางแก้วกมล มีพระธิดาชื่อ พระนางเขียวคำ ต่อมาได้เกิดกบฏรบกับพระเจ้าบรมพินดา มีพระโอรสชื่อ เจ้าชายที่รุ่ง จึงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ และมีบุคลิกดี จะประมุขีเมืองที่ต่างไป ไซร้ ต่อมาได้เกิดกบฏรบกับ นารายนาราย จึงเป็นพระบิดาของพญานาคแห่งเมืองบาดาล ที่แปลงกายเป็นมนุษย์ การดลิตกสมรสจัดกันอำมา โทหาร ทั้งเมืองบาดาล และเมืองมนุษย์ (รัตนนคร) ห่าง ๗ วัน 7 คืน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ ในระหว่างพญานาคกับ พระเจ้าอโณปสรราช ในโลกมนุษย์ ทั้งสองอยู่กันมาเป็นเวลา 3 ปี ก็ไม่สามารถจะมีผู้สืบสายสกุลได้ (เพราะ ขนอมมนุษย์นั้น นาค) จึงทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกับทั้งสอง ต่อมาเจ้าหญิงนารายนารายมี สัมผัสดวง ทำให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์กลายเป็นนาคตามเดิม โดยชาวนั้นได้พระธิดาออกไปห้าวังรัตนนคร และตั้งแต่นั้นจะ ขนอมศรีกลับเป็นมนุษย์ ประชาชนและพระเจ้าอโณปสรก็ไม่พอใจ จึงได้ขับไล่ นางนารายนารายกลับสู่เมืองบาดาลคืนเดิม โดยได้ขับไล่พญานาคมารายกลับ ก่อนขับพญานาคราช ได้ขอเครื่องอุปโภคบริโภคของระตุคน แต่พระเจ้าอโณปสรราชไม่สามารถคืนให้ได้ เนื่องจากนำไปประกาศเป็นอันถาวร ทำให้พญานาคราชขี้ริ้วมาก และประกาศว่าจะทำลายเมืองรัตนนคร และจะหนีเอาให้ต้อง 3 รัตนนั้น หลังจากพญานาคกลับไปในตอนกลางคืน พญานาคราชได้เอาไฟพธมาลงเมืองรัตนนคร และประชาชนก็ไม่มีใครรอดพ้นจากอุกภัยนั้นได้ พธอนนารายนารายกับนางข่า ขึ้นมาตามหาเจ้าชายที่รุ่ง จนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่มีพบ จึงกลับเมืองบาดาล เมืองรัตนนครได้กลับเป็น "บึงหลวงของ" ต่อมานางข่าถูกกักตขยเป็นโจทก์ และ รัตนที่เหลือ 3 รัตน ก็คือ รัตนอนนาราย (รัตนศรีฟ้า) รัตนไพรี (รัตนโพธิสัตว์) และ รัตนอนนาราย (รัตนเดนมหาราช) ทางฝั่งนางนารายนารายมาหาเจ้าชายที่รุ่ง คือ ห้อยน้ำมา (นาราย) ส่วนพระอโณปสรราช ไม่ได้สืบพระชนม์ไปกับเหตุการณ์นี้ด้วย แต่ถูกพระอนนารายจับตัวไว้ พร้อมกับสวไปพระอโณปสรราชมาช่วยเป็นนาค ต่อมาในบึงหลวงยังมีพระธิดา จนกว่าจะมีเมืองกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้ จึงจะล้างคำสาปของพระอนนารายได้



ที่ตั้ง : วังรัตนพานคร ปู้อีลื้อ บ้านโคกแกชะ ตำบลบ้านด้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

